

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา	หลักการและเหตุผล	วัตถุประสงค์	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	เลขที่คำสั่ง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	การติดตามการประเมินผล
๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSER) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	- นำมาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล ใช้ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น - นำมาพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	- เพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ e-Plan และ eMENSER ได้ดียิ่งขึ้น	๒	๔๐๙/๒๕๖๒	๖ - ๘ ม.ค. ๖๓	ผ่านการประเมินหลังการอบรม ๓ เดือน
๒	โครงการอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารในการยื่นขออนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการอนุญาตตัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทอื่นมาเป็นโรงแรม การอนุญาตก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ป้ายและอาคารประเภทอื่นของ อปท.”	- เป็นการเตรียมความพร้อม รวมถึงชี้แจงขั้นตอน และแนะแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารในการยื่นขออนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	- เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑, กฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๘) - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บุคลากร	๒	๓๘๓/๒๕๖๒	๑๕ - ๑๗ พ.ย. ๖๒	ผ่านการประเมินหลังการอบรม ๓ เดือน
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV	- สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีทางไกลให้ดีขึ้น	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษา - เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงระบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม - เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา	๔	๔๖๒/๒๕๖๒	๑๑ - ๑๓ ธ.ค. ๖๒	ผ่านการประเมินหลังการอบรม ๓ เดือน
๔	โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่”	- เป็นการเพิ่มสมรรถนะและทักษะแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น	- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจระบบงาน รวมถึงระเบียบแบบแผนในการทำงานของ อปท. - เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๗		ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓	
๕	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน	- เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาชุมชนให้แก่บุคลากร	- เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ ความสามารถมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพให้การปฏิบัติราชการใน อปท. ได้ดียิ่งขึ้น	๑		ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓	ผ่านการประเมินหลังการอบรม ๓ เดือน
๖	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ	- นำความรู้ด้านการปฏิบัติงานและบริการประชาชนมาพัฒนาองค์กร	- เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้านธุรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑		ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓	ผ่านการประเมินหลังการอบรม ๓ เดือน